

TẾT TRỒNG CÂY

Hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, mỗi khi Tết đến Xuân về, lòng người phơi phới đón chào Xuân mới và không quên hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” theo lời dạy của Bác Hồ. Hơn 60 năm qua, phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xướng, xây dựng trở thành một phong trào rộng rãi và bền vững. “Tết trồng cây” đã tạo nên một nét Xuân độc đáo, một nét đẹp truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam ta.

Thực hiện Công văn số 6665/UBND-KTN ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024;

Căn cứ Công văn số 2991/SGDDĐT-CTTTCNTX ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, nhằm phát huy truyền thống “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”, thực hiện công trình thanh niên. Trường THPT Nguyễn Công Trứ đã tổ chức phát động Tết trồng cây mừng xuân Giáp Thìn 2024. Trường THPT Nguyễn Công Trứ đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”; khuyến khích, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tích cực tham gia trồng cây. Từ đó nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của công tác trồng cây, góp phần bảo vệ môi trường, gìn giữ màu xanh, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc mỗi dịp xuân về.

Thực hiện lời dạy của Bác, vào chiều ngày 14/01/2024, các đoàn viên thanh niên trường THPT Nguyễn Công Trứ đã trồng thêm những cây xanh trong khuôn viên trường. Sau đây là một số hình ảnh về Tết trồng cây của nhà trường:



Học sinh nhà trường tham gia lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.



Học sinh nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia trồng cây, chăm sóc cây trong vườn trường và khu Giáo dục thể chất của trường, gắn với xây dựng trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn.



Nhận thức được tầm quan trọng của cây xanh trong việc bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện tình trạng biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan môi trường xanh,

sạch, đẹp... trong nhiều năm qua, bên cạnh chú trọng công tác “trồng người”, Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Công Trứ cũng luôn quan tâm đến công tác trồng cây xanh của nhà trường.



Sau những giờ lao động nhiệt tình, hăng say của toàn thể học sinh và CBGV của nhà trường, những vườn cây đã hình thành, đón nắng xuân, đâm chồi nảy lộc để trưởng thành.



Tết trồng cây đầu năm mới đã trở thành một phong trào thường niên được CBGVNV và học sinh nhà trường hưởng ứng tích cực. Mỗi dịp Xuân về là “Tết trồng cây” thực sự trở thành ngày hội của toàn dân nói chung và của học sinh nhà trường nói riêng. Truyền thống đó đã mang lại giá trị thực tiễn, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, có ý nghĩa đặc biệt trong tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường như hiện nay. Thông qua “Tết trồng cây” đã góp phần hình thành nét đẹp văn hóa, giáo dục đạo đức lao động, tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, lối sống hòa đồng giữa con người với thiên nhiên cho học sinh toàn trường./.

Ban tuyên truyền